

สุเทพ ใจมา (2556) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรมของสถานี
ตำรวจนครบาลวังทองกลางการค้นคว้าอิสระ ปร.ม. บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วิเศษฐ เทพเฉลิม

บทคัดย่อ

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรมของ สถานีตำรวจ
นครบาลวังทองกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการป้องกันอาชญากรรมของ สถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง ทว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นเป็นเช่นไรต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ทั้งนี้สถานีตำรวจนครบาลวัง
ทองกลางได้ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทั่วไป ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลัก สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการวิจัยในครั้งนี้ คือ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีตำรวจนคร
บาลวังทองกลาง ระหว่างเดือน สิงหาคม 2556 – ตุลาคม 2556 จำนวน 265 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน
153 คน หญิงจำนวน 112 คน จำแนกเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐาน โดย
ใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.26 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.74 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.85 อายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 87 คน สมรสแล้ว คิดเป็นร้อย
ละ 50.94 เป็น โสด คิดเป็นร้อยละ 30.19 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.81 จบ
การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.96 มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 32.45 มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.68 ผลการวิจัยโดย
ภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรมของสถานีตำรวจ
นครบาลวังทองกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การป้องกันอาชญากรรมด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลัก มากกว่าด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทั่วไป โดยประชาชนเต็มใจที่จะให้ความสะดวกแก่ตำรวจในการติดตามจับกุมคนร้ายมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการแจ้งเบาะแสคนร้ายให้กับตำรวจทราบ ถ้าท่านรู้ข้อมูล สำหรับการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) การมีส่วนร่วมการป้องกันอาชญากรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ

สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมการป้องกันอาชญากรรมกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง โดยภาพรวมและรายด้านทั้งด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักไม่แตกต่างกัน 2) อายุต่างกันมีส่วนร่วมการป้องกันอาชญากรรมกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลัก 3) รายได้ต่างกันมีส่วนร่วมการป้องกันอาชญากรรมกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง โดยภาพรวมและรายด้านทั้งด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป ผู้บริหารของสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการสร้างป้อมยามตำรวจในหมู่บ้านที่ประชาชนอาศัยอยู่ ต้องให้ประชาชนช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการสละแรงกายหรือบริจาคทรัพย์สินตามความจำเป็น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแจ้งต่าหนี รูปพรรณคนร้ายให้ตำรวจ ทราบเมื่อมีข้อมูล 2) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลัก ผู้บริหารของสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง ต้องมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสมาชิก โครงการแจ้งข่าวอาชญากรรมให้ตำรวจทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม